

QUYẾT LIỆT HƠN NỮA...

(Tiếp theo trang 1)

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh nghe Cục Thuế tỉnh báo cáo kết quả thu ngân sách nhà nước quý I và nhiệm vụ, giải pháp những tháng còn lại năm 2023 vào sáng ngày 13/4.

Quý I/2023, tổng thu nội địa đạt 1.896 tỷ đồng, đạt 18,6% dự toán, bằng 86,3% cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 653 tỷ đồng, đạt 26,1% dự toán, bằng 91,7% cùng kỳ năm 2022; thu từ thuế, phí (trừ tiền sử dụng đất) thực hiện 1.243 tỷ đồng, đạt 16,2% dự toán, bằng 83,8% cùng kỳ năm 2022.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh khẳng định: Mặc dù Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh và ngành thuế đã triển khai ngay từ đầu năm các giải pháp thu nhưng kết quả thu vẫn còn thấp, chưa bảo đảm yêu cầu để ra. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán được giao, đồng chí đề nghị thời gian tới các cấp, ngành, ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước các huyện, thành phố đặc biệt là ngành thuế và hải quan triển khai quyết liệt hơn nữa các giải pháp; tháo gỡ khó khăn một cách thực chất cho các doanh nghiệp, dự án và cơ sở

sản xuất, kinh doanh, từ đó sớm phát sinh và đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đối với ngành thuế, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh yêu cầu chủ động phối hợp với các cấp, ngành rà soát lại các khoản thu mới phát sinh, trên cơ sở đó tham mưu giải pháp thu kịp thời vào ngân sách; duy trì công tác tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục hồ sơ cho người nộp thuế; rà soát lại các khoản nợ đọng trên cơ sở đó có giải pháp thu phù hợp; giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ công vụ, cải cách thủ tục hành chính, phân công cụ thể cán bộ theo dõi, giám sát số thu để dồn đống

nộp kịp thời số phát sinh vào ngân sách nhà nước; tiếp tục triển khai chỉ đạo của các cấp, ngành về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế đặc biệt là các cơ chế, chính sách hỗ trợ người nộp thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế. Các huyện, thành phố phối hợp với ngành tài nguyên và môi trường và các ngành liên quan rà soát lại các khu đất, quỹ đất để tổ chức đấu giá; phối hợp với ngành thuế và cơ quan chức năng của huyện, thành phố trong công tác thu ngân sách nhằm bảo đảm dự toán thu ngân sách được giao.

MINH HƯƠNG

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh; các sự kiện chính trị, kỷ niệm quan trọng của đất nước, của tỉnh; trong đó lưu ý công tác tuyên truyền phải chủ động đi trước một bước. Tăng cường nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước các sự kiện kỷ niệm lớn, các nhiệm vụ chính trị quan trọng, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tạo sự đồng thuận xã hội, không để xảy ra "điểm nóng" ở cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai hưởng ứng tích cực đợt II cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam" trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực; thường xuyên chỉ đạo, định hướng tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiêu biểu; tổ chức xét chọn, giới thiệu các điển hình tiêu biểu tham dự triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý năm 2023 bảo đảm chất lượng, đúng quy định. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên internet, mạng xã hội.

GIÁM SÁT VIỆC LÃNH ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

tổ chức đảng, đảng viên được giám sát. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà và cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy cần chuẩn bị báo cáo bám sát theo đề cương giám sát và hồ sơ, tài liệu có liên quan, nhất là nêu bật được kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025. Những địa phương được giám sát, cần nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nghị quyết và giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới. Đối với các chỉ tiêu chưa đạt được, đồng chí đề nghị huyện Hưng Hà cần sớm rà soát, nêu rõ nguyên nhân, hạn chế và cách khắc phục, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau khi thực hiện giám sát tại Huyện ủy Hưng Hà, đoàn giám sát sẽ tiến hành giám sát tại Phòng Tài chính - Kế hoạch, đảng bộ các xã: Chí Hòa, Duyên Hải và Thái Hưng của huyện Hưng Hà.

KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

phổ thông đạt hiệu quả cao hơn, các đại biểu cho rằng cần phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực giáo dục; thúc đẩy chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo; tăng cường nguồn lực nâng cao cơ sở vật chất cho trường học...

Đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường học sắp xếp, bố trí cán bộ, giáo viên, lựa chọn sách giáo khoa phù hợp; làm tốt công tác xã hội hóa huy động các nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu giảng dạy. Đồng chí cũng tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, tổng hợp gửi các cấp, các ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình kỳ họp Quốc hội tới.

Trước đó, Đoàn đã khảo sát thực tế tại Trường THPT Đông Thụy Anh (Thái Thụy).

Phổ biến thủ tục hải quan và chuyển đổi số cho lãnh đạo các doanh nghiệp

Sáng ngày 13/4, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Chi cục Hải quan Thái Bình tổ chức hội nghị chuyên đề: thủ tục hải quan và hoạt động xuất nhập khẩu, chung tay đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Các đại biểu đã nghe lãnh đạo Chi cục Hải quan Thái Bình tuyên truyền, phổ biến một số chính sách, quy định mới về thủ tục hành chính trong hoạt động xuất nhập khẩu; chia sẻ thông tin và trao đổi, tư vấn về công tác chuyển đổi số đối với các thủ tục hành chính thủ tục hải quan. Đây là những kiến thức quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại quốc tế và đáp ứng yêu cầu quy định của pháp luật. Có kiến thức cơ bản về các thủ tục mới, doanh nghiệp sẽ đủ tự tin để thực hiện chuyển đổi số trong quá trình sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh hy vọng các doanh nghiệp sẽ nhanh chóng thích nghi và triển khai các thủ tục mới liên quan đến chuyển đổi số một cách hiệu quả và đúng thời hạn, góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, hội nhập thành công.

KHÁC QUAN

Kỷ niệm ngày người khuyết tật Việt Nam và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Chiều ngày 13/4, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức kỷ niệm ngày người khuyết tật (NKT) Việt Nam (18/4) và trợ giúp pháp lý cho NKT thuộc câu lạc bộ thanh niên khuyết tật các huyện, thành phố.

Những năm qua, cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động chăm sóc, trợ giúp cho hơn 10 vạn NKT trên địa bàn tỉnh. Kỷ niệm ngày NKT Việt Nam 18/4 là dịp để cả nước hưởng về NKT, khuyến khích sự tham gia đầy đủ và bình đẳng của NKT vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, giúp NKT hòa nhập cộng đồng.

Sau lễ kỷ niệm, gần 100 NKT thuộc câu lạc bộ thanh niên khuyết tật các huyện, thành phố đã được cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phổ biến các nội dung trong Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội như: trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng; trợ giúp xã hội khẩn cấp; chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội... Bên cạnh đó, NKT còn được tư vấn, giải đáp các tình huống pháp lý mà NKT đang gặp vướng mắc. Thông qua đó giúp NKT nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bản thân NKT và gia đình.

THU TRANG - ANH DÂN

TỔNG DƯ NỢ CHO VAY ƯU ĐÃI...

(Tiếp theo trang 1)

của Chi nhánh đạt hơn 3.873 tỷ đồng, tăng 2,87% so với thời điểm 31/12/2022; tổng dư nợ cho vay đạt hơn 3.868 tỷ đồng, tăng 2,91% so với thời điểm 31/12/2022 với 91.676 khách hàng đang vay vốn; tổng doanh số cho vay đạt 210,7 tỷ đồng với 5.806 lượt khách hàng được vay vốn; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,13% tổng dư nợ. Trong công

tác kiểm tra, giám sát, quý I/2023, các thành viên ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các cấp đã thực hiện kiểm tra 1 lượt huyện, 271 lượt xã, 26 lượt tổ tiết kiệm và vay vốn, đối chiếu 1.501 lượt hồ vay vốn. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu dự họp, phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại

diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh đánh giá cao Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh trong triển khai các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung Kết luận số 06-KL/TW, Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân

trong sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ; tham mưu, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 được giao, trong đó đặc biệt chú trọng giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; triển khai dịch vụ mobile banking đến tất cả khách hàng nhằm mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ, tính năng tương tác thông minh với khách hàng và tương thích với hệ thống ngân hàng số. Đồng

chí cũng đề nghị các thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh quan tâm công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã được xây dựng đồng thời tích cực kiểm tra đột xuất để phát hiện kịp thời những sai sót trong cho vay ưu đãi ở cơ sở; MTTQ và các đoàn thể tăng cường phối hợp với các xã, phường, thị trấn trong công tác thu hồi vốn, phối hợp với Ngân hàng CSXH tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ hội cơ sở...

“Dân thụ hưởng” không phải là khẩu hiệu suông

(Tiếp theo trang 1)



Ảnh minh họa

Ở đây, chúng ta phải khẳng định rằng, những kẻ cơ hội chính trị và lực lượng thù địch không phải là không biết, không nhìn thấy những thành tựu to lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội mà người dân Việt Nam ngày càng được thụ hưởng. Tuy nhiên, chúng có tình xuyên tạc sự thật; thấy cây mọc cho rằng cả cánh rừng phải chặt bỏ; lấy hiện tượng quy chụp bản chất; lấy sự thoái hóa, biến chất của một số cán bộ, đảng viên để suy diễn về phẩm chất đạo đức của toàn bộ đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Sự thật không thể phủ nhận

Có thể nói, việc “dân thụ hưởng” thành quả cách mạng tại Việt Nam là sự thật không thể phủ nhận. Sự hưởng thụ của người dân Việt Nam toàn diện trên các lĩnh vực kinh

tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Đảng, Nhà nước luôn thực hiện nhất quán chủ trương gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; gắn kết giữa chính sách phát triển kinh tế với chính sách phát triển xã hội; dân chủ ngày càng được mở rộng, mỗi người dân luôn được tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình. Người dân thực sự là người chủ đất nước, bao nhiêu lợi ích, bao nhiêu quyền hành đều ở nhân dân. Chính người dân là người làm chủ quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng XHCN, đồng thời người dân cũng trực tiếp thụ hưởng giá trị to lớn của quá trình đó.

Chúng ta thực hiện ngày càng tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân trong việc quyết định

những vấn đề hệ trọng của đất nước. Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của công dân. Đảng ta luôn đặt quyền lợi của nhân dân vào trung tâm các quyết sách, đường lối, với mục đích tốt thường là người dân được thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển đất nước. Điều đó được thể hiện qua hàng loạt con số biết nói: Năm 2021, chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam đạt mức 0,703, thuộc nhóm nước có HDI cao của thế giới, nhất là so với các nước có cùng trình độ phát triển.

Báo cáo hạnh phúc thế giới (World Happiness Report-WHR) năm 2023 công bố ngày 20/3/2023 cho thấy, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam đã tăng 12 bậc, từ vị trí 77 vào năm 2022 lên vị trí 65 trong năm 2023.

Hạnh phúc là mục tiêu cơ bản của con người. Đại hội đồng Liên hợp quốc đã công nhận mục tiêu này và kêu gọi cách tiếp cận toàn diện, công bằng và cân bằng hơn đối với tăng trưởng kinh tế nhằm thúc đẩy hạnh phúc và phúc lợi của tất cả mọi người. Các tiêu chí được đánh giá gồm: GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, tuổi thọ trung bình, quyền tự do lựa chọn cuộc sống, sự rộng lượng và nhận thức về tham nhũng.

Cùng với đó, Liên hợp quốc đánh giá Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Chỉ số bất bình đẳng giới (GII) của Việt Nam tiếp tục được cải thiện vào năm 2021, đạt 0,296, xếp hạng 71 trong số 170 quốc gia. Việt Nam là một trong 30 quốc gia đầu tiên áp dụng chuẩn nghề đa chiều và hoàn thành trước 10 năm mục tiêu thiên niên kỷ về giảm nghèo. Mức sống tăng lên, sức khỏe của người dân được cải thiện nên tuổi thọ tăng qua các năm, chỉ số sức khỏe cả nước tăng từ 0,822 (năm 2016) lên 0,826 (năm 2020). Chỉ số giáo dục của Việt Nam là 0,618 vào năm 2016 và 0,640 vào năm 2020. Chỉ số thu nhập là 0,624 vào năm 2016 và 0,664 vào năm 2020. Như vậy có thể thấy, mặc dù là nước đang phát triển có xuất phát điểm rất thấp, nhưng các chỉ số cơ bản cho quyền lợi và sự thụ hưởng của người dân tại Việt Nam đều tăng dần qua từng năm, cho thấy đời sống của người dân Việt Nam đang đi lên một cách bền vững.

Theo tạp chí thương mại hàng đầu thế giới CEOWORLD (Mỹ), chất lượng sống của Việt Nam được cải thiện đáng kể. CEOWORLD đánh giá, Việt Nam có tổng số điểm là 78,49 và xếp hạng 62/165 quốc gia vào năm 2021. Thứ hạng chỉ số chất lượng sống được CEOWORLD dựa trên nhiều tiêu chí như: chỉ phí sống; sự ổn định kinh tế-chính trị; môi trường làm việc; bình đẳng thu nhập; hệ thống giáo dục; hệ thống y tế...

(theo qdnd.vn)

VŨ THƯ Hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh

Từ ngày 1 - 30/4, đoàn viên, thanh niên huyện Vũ Thư phối hợp với Công an huyện huy động lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ người dân cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh.

Để tạo thuận lợi cho người dân, đoàn thanh niên các xã, thị trấn huy động từ 20 - 30 đoàn viên, thanh niên/đơn vị, cùng với lực lượng công an về nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố vào các buổi tối để hỗ trợ nhân

dân. Ngoài tuyên truyền về tiện ích, ý nghĩa của ứng dụng VNeID nhằm thay thế những giấy tờ truyền thống, đoàn viên, thanh niên và lực lượng công an trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, thu nhận hồ sơ đăng ký cấp định danh điện tử mức độ 2 và hướng dẫn sử dụng một số dịch vụ công trực tuyến trên điện thoại thông minh.

Đến nay, huyện Vũ Thư có khoảng 15% số công dân đã cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Sự vào cuộc tích cực của đoàn viên, thanh niên và lực lượng công an nhằm mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số tại địa bàn.

QUỲNH LƯU



Công an xã Tư Tân (Vũ Thư) hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh.